

# [Tổng Hợp 24h] Phòng khám Đa khoa Tháng 8 - Địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín cho bạn và người thân

Nằm ở Quận 3, cách trung tâm đường Cách Mạng Tháng 8 không xa, **Phòng khám đa khoa Tháng Tám** đáp ứng mọi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cho bà con gần xa...



## **NHỮNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH HIỆN ĐANG CÓ MẶT TẠI PHÒNG KHÁM THÁNG TÁM**

Thói quen ăn uống, sinh hoạt thiếu khoa học, sinh hoạt tình dục buông thả,... Chính là những nguyên nhân khiến cho số lượng người có vấn đề về sức khỏe tăng không ngừng. Nhu cầu khám chữa bệnh quá cao đưa tới các bệnh viện luôn trong trạng thái quá tải. Vì vậy cho nên, phòng khám đa khoa tư nhân ra đời để xử lý nhanh bài toán liên quan tới số lượng người bệnh lưu tới thăm khám.

tại thành phố một trong những cơ sở chuyên khoa mới luôn được đảm bảo uy tín từ khi mới thành lập cho tới nay là Phòng khám Đa khoa Tháng 8. Là phòng khám đa khoa nên Tháng Tám chuyên thực hiện thăm khám và chữa trị các căn bệnh liên quan đến:

- Khám và chữa trị không phẫu thuật những vấn đề bên trong cơ thể.
- Hỗ trợ thăm khám, thực hiện tiểu phẫu cắt bao quy đầu trong trường hợp nam giới bị dài, hẹp hoặc nghẹt bao quy đầu.
- Hỗ trợ điều trị những bệnh lý ở xung quanh hậu môn - trực tràng như dẫn lưu ổ mủ nhỏ do ổ áp xe xung

quanh hậu môn, loại bỏ dị vật trong xung quanh hậu môn - trực tràng.

- kiểm tra, giám sát sức khỏe thai kỳ.
- kiểm tra định kỳ, hỗ trợ điều trị những căn bệnh liên quan tới viêm nhiễm vùng kín, bệnh kinh nguyệt.
- Thực hiện tháo/đặt máy móc tử cung nhằm ngừa thai, kế hoạch hoá gia đình.
- Hỗ trợ phá thai cho thai kỳ đến hết 7 tuần tuổi.
- Chăm sóc và điều trị các vấn đề liên quan tới da liễu.

TRANG THIẾT BỊ



## CHẤT LƯỢNG CỦA PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THẮNG TÂM ĐẾN NƠI ĐÂU?

cùng với nỗ lực hết mình trong công tác chăm sóc và bảo vệ cho người dân, đơn vị y tế Thang Tâm đã đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe nhất với tập thể nhân viên của mình, nhưng đồng thời cũng sẵn sàng tiếp nhận các

phản hồi mà khách hàng nhằm lại nhằm xây dựng cơ sở theo cách hoàn thiện và tốt đẹp hơn.

Dưới đây là những nét nổi bật trong công tác phục vụ ở đơn vị Đa khoa Tháng Tám mà bài viết xin được nhắc đến như sau:

Nơi đây là một trong số các đơn vị y tế nổi bật trong việc đầu tư tốt theo tiêu chuẩn y tế đặt ra, đã vượt qua các kiểm định và yêu cầu chất lượng từ ban ngành liên quan đồng thời nhận được sự đánh giá cao từ các chuyên gia đứng đầu trong lĩnh vực y tế.

Hưởng ứng theo yêu cầu phục vụ sức khỏe toàn dân do Bộ Y tế đặt ra trong thời gian qua, đội ngũ y bác sĩ ở đây luôn ra sức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn kể cả khi xuất thân từ các đơn vị y tế lớn trong và ngoài nước, họ luôn dành hết sự cố gắng của mình trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe người dân cùng với đó cũng là yếu tố gắn kết các người bệnh khiến cho họ tìm tới đây.

Sự đầu tư trong các trang phương tiện là yếu tố không thể không nhắc tới, bên cạnh việc bám sát các phương thức cải tiến trong thăm khám và điều trị, đơn vị còn luôn dành thời gian nhằm cập nhật và thăm khám những trang phương tiện hiện thời giúp đảm bảo tốt công tác thăm khám và chữa trị cho bệnh nhân ở đây.

Đặc biệt, quy trình thủ tục là một trong những khâu không thể bỏ qua khi tìm đến những đơn vị y tế. Đó cũng là điều khiến nhiều người bệnh cảm thấy ngần ngại mỗi lúc có ý định chủ động chăm sóc sức khỏe của mình. Thế tuy nhiên, nhờ vào những cải tiến trong khâu thủ tục, chỉ với một cú gọi hoặc nhắn tin đến đơn vị là khách hàng sẽ được lên lịch gặp bác sĩ theo như giờ giấc mà mình mong muốn, giúp tiết kiệm tối ưu thời gian công sức mà bệnh nhân phải bỏ ra thay vì phải di chuyển tới và xếp hàng chờ lượt khám tại các đơn vị khác.

Sau cùng là vấn đề chi phí, hầu hết người sau lúc nghe nói về những ưu thế trên của nơi đây có lẽ sẽ ngại về mặt này. Nỗi lòng rằng mức phí bỏ ra sẽ cao hơn dự tính, tuy nhiên đây không phải là điều mà bạn phải lo sợ, vì mọi khoản tiền dịch vụ tại đây đều là dựa trên bảng niêm yết mà Sở Y tế đặt ra, vì vậy cho nên mà người dân có thể yên tâm để tìm đến đây lúc có nhu cầu.

Vậy là những thổ lộ trên hẳn đã giúp mọi người biết rõ hơn về Phòng khám đa khoa Tháng Tám. Nơi được biết đến là địa chỉ uy tín trong việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là về vấn đề sức khỏe sinh sản đáng lo ngại ở nhiều người dân. Hãy đến trực tiếp địa chỉ ở **Số 74 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận**

3, thành phố Hồ Chí Minh hoặc có thể gọi trực tiếp vào đường dây nóng ghi bên dưới để được những nhân viên y tế tiếp nhận lịch hẹn hoặc giải đáp thắc mắc mà bạn đang đặt ra.

## **PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÁNG TÁM**

**Địa chỉ: 74 Cách mạng tháng 8, Phường 6, Quận 3,  
TP. Hồ Chí Minh**

**Hotline: 028 7300 0666**

**Website: <http://dakhoathangtam.vn/>**

**Bài viết liên quan:**

**[Thế mạnh Phòng khám Đa khoa Tháng Tám](#)**

**[Dịch vụ y tế tiện nghi tại Phòng khám Đa khoa Tháng Tám](#)**

**[Giới thiệu dịch vụ khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Tháng 8](#)**

**[Người bệnh nói gì về Phòng khám Đa khoa Tháng Tám?](#)**

**[Phòng khám Tháng Tám - 74 Cách Mạng Tháng Tám có những dịch vụ khám chữa bệnh nào?](#)**

**Phòng khám đa khoa Tháng Tám chất lượng có tốt không?**

**Phòng khám đa khoa Tháng Tám: Địa chỉ chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy ở TP Hồ Chí Minh**

**7 lý do nên chọn Phòng khám Đa khoa Tháng 8**

**Phòng khám Đa khoa Tháng 8 - Địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín cho bạn và người thân**

**Phòng khám Đa khoa Tháng Tám - Địa chỉ thăm khám sức khỏe uy tín, chất lượng**

**Chăm sóc sức khỏe tại phòng khám Đa khoa Tháng Tám**

**Phòng khám Đa khoa Tháng 8 - 74 Cách Mạng Tháng Tám: Trung tâm Y tế vì Sức khỏe Cộng đồng**

**Phòng khám Đa khoa Tháng Tám: Địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy**

**Phòng khám Đa Khoa Tháng 8- Khẳng định chất lượng trên nhiều phương diện**

**Phòng khám đa khoa Tháng Tám - Địa chỉ chăm sóc sức khỏe không thể bỏ qua**



**Phòng khám Đa khoa Tháng Tám - dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng**

**Giải quyết nỗi lo về bệnh tật tại Phòng khám Đa khoa Tháng Tám - số 74 Cách Mạng Tháng 8**

**Phòng khám Đa khoa Tháng Tám: Tận tâm - Uy tín - Chuyên nghiệp**

**Phòng khám Đa khoa Tháng Tám khám chữa bệnh nhiều chuyên khoa**

**Thế mạnh Phòng khám Đa khoa Tháng Tám**

**Phòng khám đa khoa Tháng Tám - Trung tâm y tế uy tín chất lượng tại TP.HCM**

**Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám - Trọn Gói Khám Tổng Quát Phụ Khoa**

**Phòng khám Đa khoa Tháng Tám - Trung tâm y tế hàng đầu TPHCM**

**Phòng khám Đa khoa Tháng Tám: Đồng hành cùng bạn chăm sóc sức khỏe**